



คณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา

เมื่อวันที่ ๑๙ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ ประธานคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา พร้อมคณะกรรมการ ลงพื้นที่ติดตามการทำงานตามนโยบายรัฐบาล ผ่านโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน โครงการบางระกำโมเดล โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และโครงการพัฒนาศักยภาพขบวนการผลิตสินค้า ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ณ จังหวัดพิษณุโลก สรุปได้ดังนี้



๑. โครงการบางระกำโมเดล

คณะกรรมการ ได้ลงพื้นที่โครงการบางระกำโมเดล เพื่อติดตามโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน จากตัวแทนจังหวัดและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นการลงพื้นที่ติดตามการทำงานตามนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดบทบาทหน้าที่ไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๗๐ ให้วุฒิสภามีหน้าที่

ในการติดตามการปฏิรูปประเทศ และแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เพื่อที่จะสะท้อนปัญหาที่ได้รับทราบในพื้นที่ นำเสนอไปยังฝ่ายบริหาร เพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์จากนโยบายรัฐบาลอย่างเต็มที่

ซึ่งจากการลงพื้นที่ บ้านแม่ระหัน ตำบลบ้านกร่าง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อดูสภาพพื้นที่และการบริหารจัดการน้ำโครงการบางระกำโมเดล ที่ได้ริเริ่มไว้ตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ เมื่อครั้ง พลเอก ฉัตรชัยฯ ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยได้รับฟังความคิดเห็นและรับทราบปัญหาจากเกษตรกรในพื้นที่ โดยแบ่งเป็น ๔ กลุ่มย่อย คือ กลุ่มผลิต กลุ่มปัจจัยการผลิต กลุ่มสหกรณ์



และกลุ่มปฏิรูป และจากการลงพื้นที่ได้ทราบข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ถึงภาพรวมของปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย โดยเฉพาะ ๔ เชื้อนหลัก เชื้อนภูมิพล ๔๒% เชื้อนสิริกิติ์ ๕๒% เชื้อนป้าสักชลสิทธิ์ ๒๘% และเชื้อนแควน้อยบำรุงแดน มีปริมาณน้ำประมาณ ๔๘% ปริมาณน้ำใช้การได้รวม ๔,๗๑๖ ล้านลูกบาศก์เมตร เนื่องจากฝนไม่ตกตามฤดูกาลและ

ปริมาณฝนต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ย ดังนั้น พล.อ.ฉัตรชัยฯ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการในด้านการบริหารจัดการน้ำ และการให้ความช่วยเหลือไว้รองรับภัยแล้งในปี ๒๕๖๓ และอาจจะใกล้เคียงกับการเกิดวิกฤตภัยแล้งในปี ๒๕๕๘

๒. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ข้าว)



คณะกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าว ณ สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด โดยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกมีการดำเนินการทั้งหมด ๓๓๑ แปลง มีเกษตรกรเข้าร่วม ๑,๗๒๐ ราย พื้นที่ ๔๑,๓๘๒ ไร่ ลดต้นทุนการผลิตได้ ๘๔๘ บาทต่อไร่ สร้างรายได้เพิ่มให้กับเกษตรกร ๒,๐๐๐ บาทต่อไร่ เมื่อได้ดำเนินการในขั้นต้นจนประสบ

ความสำเร็จ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรหาแนวทางดำเนินการผลักดันให้เกิดการพัฒนาในขั้นกลางและขั้นปลาย โดยชุมชนต้องเข้ามาบริการจัดการด้วยตัวเอง ผู้จัดการต้องไม่ใช่เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และต้องมีการนำเทคโนโลยี นวัตกรรมมาใช้ ซึ่งรัฐบาลอาจจะต้องเปิดให้เกษตรกรกู้เพิ่มเติม รวมทั้งต้องบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะในปี ๒๕๖๓ ที่กำลังรองบประมาณที่จะมาถึงเพื่อให้งานทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่วางไว้

๓. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปศุสัตว์)

คณะกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปศุสัตว์) ณ กลุ่มแปลงใหญ่ไก่ดำสมุนไพรบ้านเชิงหวาย ซึ่งเป็นแปลงใหญ่ที่ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี ๕๙ กลุ่มมีการดำเนินการด้วยความเข้มแข็งมีประสิทธิภาพ มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีตลาดรองรับ

ประธานคณะกรรมการฯ ได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมในการนำคนรุ่นใหม่เข้าสู่กลุ่ม (Young Smart Farmer) เพื่อจะได้มีแนวความคิดใหม่ๆ ในการดำเนินการ



๔. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ประมง)

คณะกรรมการธิการ ได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ประมง) ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลานิลริมบ้าน ซึ่งเป็นแปลงใหญ่ที่เริ่มดำเนินการเมื่อปี ๖๐ กลุ่มเล็กๆ มีสมาชิกจำนวน ๕๐ ราย มีพื้นที่แยกกัน โดยคณะกรรมการได้รับฟังปัญหาการดำเนินการ และได้เสนอแนะการดำเนินการเพื่อให้กลุ่มเกิดความเข้มแข็ง โดยให้เจ้าหน้าที่กรมประมงประสานงานกับกลุ่มแปลงใหญ่ไก่อำบ้านเชิงหวาย เพื่อให้เกิดแนวความคิด มีกำลังใจในการดำเนินการ



๕. โครงการพัฒนาศักยภาพขบวนการผลิตสินค้า

คณะกรรมการธิการ ได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาศักยภาพขบวนการผลิตสินค้า ณ ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก และศูนย์วิจัยพันธุ์พืชพิษณุโลก ซึ่งเป็นศูนย์นวัตกรรมและผลิตปัจจัยการผลิตที่มีความสำคัญ คณะกรรมการได้เสนอแนะให้ตรวจสอบความต้องการใช้ และทำการวิจัยให้ตอบสนองความต้องการ รวมถึงต้องมีแผนการผลิต และมีตัวช่วยในการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการและทันเวลา ชื่นชมแนวความคิดที่จะ

เป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ในอาเซียน แต่ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนและวางแผนเป็นขั้นตอน เพื่อนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์



ทั้งนี้ คณะกรรมการธิการ ขอให้ส่วนราชการเร่งประชาสัมพันธ์นโยบายที่รัฐบาลได้ออกมาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร เพื่อให้ประชาชนและเกษตรกรได้รับรู้

ผลจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ คณะกรรมการธิการได้ทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และจะเร่งดำเนินการสรุปเสนอต่อฝ่ายบริหาร เพื่อให้การปฏิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติประสบผลสำเร็จตามแผนที่ได้กำหนดไว้ต่อไป